



News Letter

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2558

หน่วยงานภาครัฐไทยสุดเจ๋ง คว้ารางวัลบนเวทีระดับโลก



สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
และโรงพยาบาลขอนแก่น คว้ารางวัลระดับนานาชาติ
United Nations Public Service Awards 2015
ขององค์การสหประชาชาติ
โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

รางวัล United Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานการบริหารราชการยอดเยี่ยม มีนวัตกรรมในการบริหารราชการและ สามารถกระตุ้นให้ข้าราชการสร้างนวัตกรรมเพิ่มความเป็นมืออาชีพในการให้บริการสาธารณะ รวมทั้งยกระดับภาพลักษณ์ของการให้บริการสาธารณะ

โดยหน่วยงานภาครัฐไทยคว้ารางวัลนี้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 อาทิ ในปี 2556 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในสาขาการพัฒนาการให้บริการประชาชน

จากผลงาน “Child First – Work Together (CF-WT)” และในปี 2557 สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 9 กรมควบคุมโรค ที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศ ในสาขาการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม ในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายผ่านกลไก ด้านนวัตกรรม เป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของประเทศไทย จุดเริ่มต้นของการคว้ารางวัลของ หน่วยงานดังกล่าว

เริ่มจากการส่งผลงานเข้าสมัครและคว้ารางวัลในระดับ ประเทศที่เรียกว่า “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ” ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นประจำทุกปี โดยหน่วยงานที่มีผลงาน การพัฒนาการให้บริการประชาชนที่อยู่ในระดับดีเด่น (ระดับสูง) จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่งผลงานเข้าประกวด รางวัล United Nations Public Service Awards ต่อไป

ซึ่งปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐไทยได้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 25 หน่วยงาน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ 6 หน่วยงาน และสามารถคว้ารางวัลมาครองได้ถึง 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากสาขาส่งเสริมแนวทางการดำเนินการของภาครัฐโดยรวม ในยุคข้อมูลข่าวสาร จากผลงาน Holistic School in Hospital (HSH.) ภายใต้แนวคิด “เด็กป่วยทุกคนต้องได้เรียน” และโรงพยาบาลขอนแก่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในสาขา การส่งเสริมการตอบสนองความเสมอภาคทางเพศในการส่งมอบ บริการสาธารณะ จากผลงาน Fast-track Service for Hight ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้จัดงานมอบรางวัลนี้ ไปเมื่อวันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 ณ เมืองเมเดลลิน ประเทศ โคลอมเบีย

และในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานในงาน UN Public Service Awards “คุณภาพการบริการภาครัฐไทย สู่ใจ ประชาชน” เพื่อแสดงความยินดี ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับ รางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รางวัลชนะเลิศ สาขาส่งเสริมแนวทางการดำเนินการ
ของภาครัฐโดยรวมในยุคข้อมูลข่าวสาร จากผลงาน
Holistic School in Hospital (HSH.)
โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ภายใต้แนวคิด “เด็กป่วยทุกคนต้องได้เรียน”
ตามแนวพระราชดำริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ด้วยแนวคิดเด็กทุกคนควรได้รับดูแลอย่าง
สมบูรณ์พร้อมรอบด้านแม้จะเป็นเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล
ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตร โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามแนวพระราชดำริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้
ถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2538 โดยบุคลากรทางการแพทย์
ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้เล็งเห็นว่าการดูแล
เด็กที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลควรดูแลอย่างเป็นองค์รวม
(Holistic) โดยดูแลปัญหาสุขภาพทางกาย

ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามศักยภาพ
ที่พึงมี สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กและครอบครัว โดยได้รับความ
ร่วมมือมือจากกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณ
ดำเนินการของศูนย์ กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนครูผู้สอน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนสื่อการเรียน
การสอนและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ครูผู้สอน ปัจจุบันมี
โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการถึง 29 โรงพยาบาล ครอบคลุม
ทุกภาคของประเทศและมีเด็กป่วยเข้ารับบริการในโครงการ
นี้แล้วประมาณ 25,000 คนต่อปี

ปัจจุบันมีเด็กในโครงการจบการศึกษาสูงสุดถึงระดับ
อุดมศึกษาและบางส่วนก็ยังสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
และครอบครัวได้โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม

รางวัลรองชนะเลิศ สาขาการส่งเสริมการตอบสนอง
ความเสมอภาคทางเพศ
ในการส่งมอบบริการสาธารณะ
จากผลงาน Fast-track Service for High-risk
โดยโรงพยาบาลขอนแก่น
ภายใต้แนวคิด “ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย”



โรงพยาบาลขอนแก่น

การดูแลสตรีมีครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งในสุขภาพ
ของมารดาและทารก ซึ่งต้องอาศัยทั้งความละเอียดรอบคอบ
ความพร้อมในการช่วยเหลือและแก้ไขอันตรายต่างๆอันเกิดจาก
ภาวะแทรกซ้อน ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ เพื่อให้ได้รับการดูแล
ที่เหมาะสม ซึ่งจะมีการประสานงานจากแพทย์ของโรงพยาบาล
ต้นทางและแพทย์ของโรงพยาบาล ปลายทาง รวมถึงบุคลากร
ทางการแพทย์ในการเตรียมรับสตรีมีครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง
อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการลดขั้นตอนในการเข้าถึงห้องคลอด
ห้องผ่าตัดหรือหออพยพหนักได้ทันเหตุการณ์พร้อมทั้งพัฒนา
ระบบทางด่วนพิเศษสำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงในเขต
บริการสุขภาพที่ 7

(ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์) และการส่งต่อทั้งภายในและ
ระหว่างเครือข่าย รวมถึงโรงพยาบาลนอกเครือข่าย เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพจากการประสานงานร่วมกัน และหลังจากการ
ดำเนินโครงการพบว่า อัตราการตายของมารดาและเด็กใน
ครรภ์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง •

